

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3884** /BNN-HTQT

Hà Nội, ngày **23** tháng **11** năm 2010

V/v: Xin sử dụng nguồn vốn PPTAF cho dự án “Nguồn lợi ven bờ vì Sự phát triển bền vững” của WB

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 30/8/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 2788/CV/BNN-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đưa dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự Phát triển bền vững” vào danh mục các dự án tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2011 – 2016. Dự án này đã nằm trong danh mục được thảo luận và nhất trí giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới tại cuộc họp ngày 18/5/2010 về Chương trình Tài trợ của WB trong giai đoạn 2011-2013, và đã được WB khẳng định trong thư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/6/2010 và ngày 16/11/2010.

Mục tiêu phát triển của dự án là nâng cao công tác quản lý các nguồn tài nguyên biển và ven biển nhằm hỗ trợ nghề cá tại các tỉnh ven biển được chọn tham gia dự án ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này dự án sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật nhằm quản lý, bảo vệ, phục hồi và sử dụng hợp lý các nguồn lợi biển và ven biển, hướng tới giải pháp tổng hợp cho ngành thủy sản bền vững, đồng thời dự án sẽ giúp cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm và tính cạnh tranh trong ngành thủy sản, cũng như tạo thêm nhiều cơ hội sinh kế cho cộng đồng cư dân ven biển. Dự án sẽ bao gồm các hợp phần: (1) Khung chính sách, thể chế và quy hoạch cho các nguồn lợi biển và ven biển; (2) Nuôi trồng thủy sản bền vững; (3) Hỗ trợ khai thác hải sản ven bờ bền vững; và (4) Quản lý dự án. (Đề cương Chi tiết Dự án được gửi kèm theo).

Dự án đề xuất này phù hợp với mục tiêu Chiến lược Hợp tác Quốc gia (CPS) hiện nay của Ngân hàng Thế giới nhằm duy trì và tạo cơ hội cho phát triển bền vững, chú trọng đến quản lý tài nguyên thiên nhiên, trong đó bao gồm nguồn tài nguyên biển và ven biển.

Xét các điều kiện của Quỹ Hỗ trợ Kỹ thuật Chuẩn bị Dự án (PPTAF), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và

Đầu tư xem xét đồng ý cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sử dụng nguồn vốn từ Quỹ này để chuẩn bị và xây dựng dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự Phát triển bền vững” sử dụng vốn vay của WB (Đơn đăng ký sử dụng nguồn Quỹ PPTAF được gửi kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong sự hợp tác và giúp đỡ của Quý cơ quan./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các bộ: NG, TP, TC;
- Vụ KH, TC,
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT,HTQT

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

